



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
เลขที่ ๐๒/๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๙ รายการ ราคากลาง ๑,๓๗๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานด้วย
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องพัสดุ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาของละ ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ชั้น ๒ ห้องธุรการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๔-๐๐๓๘,๐๘๒-๓๐๒๗๑๗๙ หรือผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม <http://www.mcunkp.ac.th>

ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องไม่กล่าวอ้างความไม่เข้าใจประกาศ หรือความสำคัญผิดขึ้นเพื่อขอเบิกค่าเอกสารสอบราคาคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีผู้ซื้อเอกสารสอบราคารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมไม่รับพิจารณาผู้ซื้อเอกสารสอบราคารายนั้น และจะไม่คืนเงินค่าเอกสารสอบราคาให้ โดยผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(พระครูศรีเจติยานุกิจ,ดร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย